



ประกาศโรงเรียนหนองไผ่

เรื่อง ทักษะการดำรงชีวิตของนักเรียนแบบบูรณาการโรงเรียนหนองไผ่

ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ดำเนินกิจกรรมทักษะการดำรงชีวิตแบบบูรณาการของนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ โดยขับเคลื่อนดำเนินการอย่างเป็นระบบด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนกิจกรรมนักเรียนอย่างหลากหลายรอบด้าน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตแบบบูรณาการ ดังนี้

๑. กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย
๒. กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
๓. กิจกรรมหลักโภชนาการ
๔. กิจกรรมหลักไทรรงค์
๕. กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๖. กิจกรรมสร้างเสริมภาวะผู้นำ
๗. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
๘. กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ
๙. กิจกรรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดกิจกรรมทักษะการดำรงชีวิตแบบบูรณาการของนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ เป็นการส่งเสริม สนับสนุน สร้างเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นทางโรงเรียนหนองไผ่ จึงประกาศเพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตของนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ตามมาตรฐานการดำเนินการที่กำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพัชริน ภูชัย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

การบูรณาการและดำเนินการตามพันธกิจของนักศึกษาปริญญาตรี

แผนท้ายปีการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี และพันธกิจของนักศึกษาปริญญาตรี

ลงวันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

การบูรณาการ	ทักษะการดำรงชีวิต	คำอธิบาย	กิจกรรมที่เรียน
<p>บริหารทั่วไป งานอนามัยโรงเรียน</p>	<p>๑. กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย มุ่งให้นักเรียนเกิดความรู้และเข้าใจ สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามการดูแลตัวเองที่ถูกสุขลักษณะ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การรักษาความสะอาดของร่างกาย - การแต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน - มารยาทที่ดีในสังคม 	<p>งานวินัยนักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตย งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>
<p>วิชาการ การจัดการเรียนรู้คุณสาระฯ สุขศึกษา</p>	<p>๒. กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย มุ่งพัฒนาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและเจริญเติบโตตามวัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถออกกำลังกายถูกวิธี - การปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ 	<p>งานกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมคอกฟ้าสีชมพู (กิจกรรมเข้าจังหวะ)</p>
<p>บริหารทั่วไป งานโภชนาการ กิจกรรม อย.น้อย</p>	<p>๓. กิจกรรมหลักโภชนาการ มุ่งพัฒนาสุขนิสัย ด้านมารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาททางสังคม การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ การจัดการด้านโภชนาการต่อสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชนและสังคม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การเตรียม ได้แก่ การล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร - การรับประทานอาหารสุกสะอาด เป็นต้น - การกินอย่างถูกวิธี ได้แก่ มารยาทในการรับประทานอาหาร - มารยาททางสังคมในการรับประทานอาหาร - การเก็บกวาด ได้แก่ การใช้และการเก็บอุปกรณ์ตามสถานที่กำหนด และดูแลความสะอาดบริเวณที่ตนเองรับประทานอาหาร 	<p>งานวินัยนักเรียน งานสวัสดิการนักเรียน งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน</p>
<p>วิชาการ การจัดการเรียนรู้คุณสาระฯ สังคมศึกษาฯ ได้แก่ หน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์</p>	<p>๔. กิจกรรมหลักโครงการฯ มุ่งพัฒนาระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าใจและปฏิบัติตามใหม่ จัดสถานีอภิถาภิธาน ชาตติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การเดินแถวเข้าโรงเรียน - การตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง - การจัดระเบียบแถวเคารพธงชาติ - การร้องเพลงชาติ มาร์ช สรรเสริญพระบารมี - การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนา - การรับฟังโอวาทและข่าวสารประชาสัมพันธ์ฯ - การเดินแถวเข้าห้องเรียน - การนิเทศงานกองพันชมพูฟ้า 	<p>งานกองพันชมพูฟ้า - กิจกรรมหน้าเสาธง - กิจกรรมโฮมรูม งานส่งเสริมประชาธิปไตย</p>
<p>วิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม คู่มืออนุรักษ์ฯ และกิจกรรม ชุมนุม</p>	<p>๕. กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างความรู้เข้าใจและตระหนักในกฎบัตร และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การวางแผนควบคุม ดูแล และเป็นแกนนำ เรื่องการลดการใช้พลังงาน การจัดการขยะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - การวางแผน ควบคุมดูแล และเป็นแกนนำเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดตามพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 	<p>งานส่งเสริมประชาธิปไตย (สถานีเรียน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม ๕ ๓ ๓ R - กิจกรรมเปลี่ยนขยะให้เป็นทุน

การบูรณาการและดำเนินการตั้งชีวิตของนักเรียนโรงเรียนองุ่น
แบบทักประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ทักษะการดำรงชีวิตของนักเรียนแบบบูรณาการโรงเรียนองุ่น
ลงวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

การบูรณาการ	ทักษะการดำรงชีวิต	คำอธิบาย	กิจกรรมนักเรียน
วิชาการ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ ได้แก่ หน้าที่ พลเมือง ประวัติศาสตร์	๖. กิจกรรมสร้างเสริมภาวะผู้นำ	- มุ่งพัฒนาภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี - กล้าแสดงความคิดเห็น แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความสามัคคี และมีจิตสาธารณะ	งานส่งเสริมประชาธิปไตย - กิจกรรมสภานักเรียน - กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
วิชาการ - โครงการพิเศษ กิจกรรม อาชีพเพื่อการมีงานทำ - งานเศรษฐกิจพอเพียง อำนาจวิชาการ - ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน	๗. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ	- มุ่งพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ เห็นแนวทางการปฏิบัติงาน อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - การใช้เทคโนโลยีมาวางแผนการปฏิบัติงานอาชีพเพื่อการค้า รายได้ระหว่างเรียน และแจกคูปองที่ตัดอาชีพ	งานธนาคารโรงเรียน - กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
วิชาการ - กิจกรรมดนตรีไทย ๑๐๐% - การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ - การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๘. กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ	➤ สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี ตามความถนัดความสนใจและ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ➤ จริยธรรมที่ดีและความเป็นไทย	งานกิจกรรมนักเรียน งานคุณธรรม จริยธรรมและคำนิยมไทย
วิชาการ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ การออกแบบเทคโนโลยี และ วิทยาการคำนวณ	๙. กิจกรรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	- รู้จักแสวงหาข่าวสาร : สามารถบริหารเวลาและชนิดของข้อมูล ข่าวสารที่ได้รับ - รู้จักวิเคราะห์ข่าวสาร : สามารถตั้งคำถามและวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่ได้รับ รวมทั้งค้นหาทางเลือกอื่น - รู้จักใช้ข้อมูล ข่าวสารเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต	งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน - กิจกรรมอบรมครูที่ปรึกษา งานกองทุนชมูฟฟ้า - กิจกรรมหน้าเสาธง